



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวทัศนีย์ ไหลหาโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวการะเกด เรือนเงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๙๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๓	นางนันทิสรา สุทธิดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๑)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๔	นางธารินี พงศ์พรอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายประพาศน์ รัชตะสัมพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางธารินี พงศ์พรอนันต์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๘ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๔๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางธารินี พงศ์พรอนันต์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคท้องเสีย

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๐

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ ๑ ปี ๓ เดือน HN ๒๕๑๕๒/๕๔ AN ๑๗๐๕/๕๕ มาตรวจ
โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๑ น. ด้วยอาเจียน ๕ ครั้งถ่ายเหลวหลายครั้ง
ครั้งละจำนวนมากมา ๒ วัน มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกได้เข้าไปกินอาหารไม่ดีขึ้น อ่อนเพลียมากขึ้น
มารดาจึงพามาโรงพยาบาล ที่ห้องอุบัติเหตุแพทย์ให้สารน้ำ ๕ %D/N/๓ ๕๐๐ มิลลิลิตรอัตราหยด ๔๐
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยา Dimenhydrinate ๘ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ เจาะเลือดตรวจ CBC และ อิเล็ก
โตรลิตซ์ ผลพบว่ามี ความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคท้องเสีย
และไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย (diarrhea and electrolyte imbalance) แรกวันที่หอผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมาก ปากแห้งแดง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ
กาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๑๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๐/๕๐
มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอเพื่อทดแทนสารน้ำและ
สารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เปลี่ยนนมสูตรสำหรับผู้ป่วยท้องเสีย ปัญหาทางการ
พยาบาลที่พบ ผู้ป่วยมีภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย มีการติดเชื้อในร่างกาย บิดามารดามีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ปัญหาของผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการแก้ไขจนสิ้นสุดการรักษา ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้yarับประทานต่อเนื่องและ
นมสำหรับผู้ป่วยท้องเสียและนัดติดตามอาการ ๑ สัปดาห์ ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดอาการดีขึ้นไม่ต้อง
รับประทานยาต่อ สรุปรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคท้องเสียสำหรับบุคลากรของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

๒. พัฒนาสมรรถนะตนเองในการดูแลเฉพาะโรคท้องเสียในผู้ป่วยเด็ก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวานในเด็ก
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

เป้าหมาย

ญาติและผู้ป่วยโรคเบาหวาน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอันตรายที่เกิดขึ้น
๒. ผู้ป่วยเข้าใจภาวะของโรคและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
๓. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยลดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

